

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็กทริกไทย บริจาคเครื่องผลิตชีวมวลอัดแท่งและอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า ให้แก่ป่าชุมชนบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็กทริกไทย นำโดยนายฮิโรอากิ คอนโด (รองประธานกรรมการ) นายกรีฑ ทองนาถ (กรรมการ) และนายฮิเดะยุกิ นากาตะ ที่ปรึกษาบริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริก เอเชีย (ประเทศไทย) บริจาคเครื่องผลิตชีวมวลอัดแท่งและอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าให้แก่ป่าชุมชนบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

ภายใต้ความร่วมมือกับกรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และป่าชุมชน มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็กทริกไทยให้การสนับสนุน “โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” เป็นปีที่ 4 และเนื่องด้วยปัญหาไฟป่าที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศในภาคเหนือ เราได้ให้การสนับสนุนป่าชุมชนบ้านโป่งซึ่งมีบทบาทในการช่วยเหลือด้านไฟป่าในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป เพื่อประโยชน์สำหรับชุมชนตนและสังคมในภาพรวม



“เราตระหนักถึงความยั่งยืนและจะมีส่วนร่วมโดยผ่านการทำกิจกรรมทุกอย่างของเรา” เพื่อเป็นไปตามนโยบายการบริหารของ MITSUBISHI ELECTRIC เราได้ทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาในสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทที่เราเพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปีในปี 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับ MITSUBISHI ELECTRIC ในประเทศไทย มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็กทริกไทยได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2534 กว่า 30 ปีที่ผ่านมาของการดำเนินงานของมูลนิธิ เราได้ส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนรุ่นใหม่ สวัสดิการสังคม และในด้านสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิ ให้การสนับสนุนในโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ตั้งแต่ปี 2561 สำหรับป่าชุมชนในจังหวัดระยอง นครสวรรค์ และป่าชุมชนบ้านโป่ง จังหวัดลำปางในครั้งนี้

เนื่องในโอกาสการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าในชุมชนในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 9 (ลำปาง) นายฮิโรซากิ คอนโด (รองประธานกรรมการ) กล่าวว่า “ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณไปยังกรมป่าไม้สำหรับความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอด 4 ปีที่ผ่านมา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้เกิดโครงการฝึกอบรมในวันนี้ เราหวังว่าการผลิตชีวมวลอัดแท่งจากเศษไม้ในป่านั้นนอกจากจะเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับชุมชนแล้วยังสามารถเป็นแหล่งรายได้ทางเลือกของชุมชนในอนาคต และผมขอแสดงความชื่นชมผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมอบรมในวันนี้ ซึ่งทำให้ผมตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อชุมชนของตน และเรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนป่าชุมชนบ้านโป่ง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและประสบความสำเร็จ”